



Đảng viên tiên phong phát triển kinh tế

Trong văn kiện đại hội nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, nhiều đảng viên trên địa bàn huyện Hưng Hà đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành những "đầu tàu" trong phong trào phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... tạo động lực và lan tỏa mạnh mẽ đến quần chúng nhân dân.

Đảng viên đi trước

Chân thành, cởi mở, quyết đoán, tận tâm trong kinh doanh, hết lòng với người lao động và trách nhiệm với cộng đồng - đó là cảm nhận của chúng tôi khi trò chuyện với đảng viên, cựu chiến binh (CCB) Phạm Minh Văn, thôn Ái Quốc, xã Điệp Nông. Hiện ông Văn đang là chủ cơ sở Văn Lý chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Tham gia quân ngũ từ năm 1985, đến năm 1987 chàng trai Phạm Minh Văn mang theo hoài bão của tuổi trẻ về quê hương. Ban đầu ông làm công việc nhận chở nguyên vật liệu cho một số đơn vị trên địa bàn. Tuy nhiên, với tư duy của một người làm kinh tế, ông nhận thấy đất nước đang trong giai đoạn kiến thiết, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng tăng. Với chút ít vốn liếng tích lũy được, ông là người đầu tiên ở xã Điệp Nông mạnh dạn xây dựng lò vôi. Thành công đến bất ngờ khi sản phẩm làm ra đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó. Từ 1 lò vôi quy mô nhỏ, ông đã xây dựng thêm 2 lò vôi liên hoàn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm 1995, ông thuê lại khu đất bỏ hoang của địa phương với diện



Đảng viên, cựu chiến binh Phạm Minh Văn (người thứ 2 từ phải sang), xã Điệp Nông làm giàu từ kinh doanh vật liệu xây dựng.

tích 11.000m² để tiếp tục mở rộng cơ sở sản xuất. CCB Phạm Minh Văn chia sẻ: Từ năm 2008, xi măng đã mang lại giải pháp mới trong xây dựng, thay thế vôi tôi. Nhìn những lò vôi dần vắng khách, tôi không đầu hàng trước khó khăn mà tiếp tục tìm ra hướng đi mới phù hợp với xu thế thị trường. Cùng với xi măng thì cát, đá là hai nguyên liệu không thể thiếu trong xây dựng nên tôi quyết định

chuyển hướng sang kinh doanh vật liệu này. Nói là làm, ông Văn mạnh dạn vay vốn ngân hàng, sắm thêm các loại máy móc và 2 tàu vận tải thủy với tải trọng 800 tấn 1 tàu để vận chuyển vật liệu xây dựng từ Ninh Bình, Quảng Ninh về Thái Bình tiêu thụ. Ông cho biết thêm: Việc đầu tư phương tiện không chỉ giúp tôi tiết kiệm chi phí vận chuyển mà còn chủ động nắm bắt được

nguồn cung và sự biến động giá cả ngay từ đầu nguồn, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý cho người dân. Kinh doanh nguyên vật liệu phải làm đúng, làm thật và phải đặt chữ tín hàng đầu thì mới lâu dài. Mỗi năm cơ sở của ông Văn xuất bán từ 20.000 - 30.000m³ cát, đá, doanh thu hàng tỷ đồng. Công việc kinh doanh ngày càng phát triển, cơ sở tạo việc làm cho hàng chục lao động địa

phương với thu nhập từ 8 - 9 triệu đồng/người/tháng. Ông Khương Văn Đình, xã Điệp Nông cho biết: Anh Văn là người có bản lĩnh, quyết đoán trong công việc. Chúng tôi rất yên tâm làm việc tại cơ sở của anh; không chỉ tiền lương phù hợp mà anh còn luôn tạo điều kiện cho chúng tôi có việc làm ổn định.

Dù bận mải với công việc kinh doanh nhưng đảng viên, CCB Phạm Minh Văn vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và nghĩa tình đồng đội. Ông Bùi Kim Hoàng, Chủ tịch Hội CCB xã Điệp Nông chia sẻ: Làm kinh tế vì như trên trận mạc, mỗi người phải tận dụng thời cơ để bắt đầu. Bí quyết thành công của đảng viên, CCB Phạm Minh Văn chính là sự chủ động vươn lên, không sợ thất bại cũng không trông chờ, ỷ lại. CCB Phạm Minh Văn đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện và chính quyền địa phương vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, CCB gương mẫu...

Nữ đảng viên vượt khó làm giàu

Ở tuổi ngoài 60, trong khi nhiều phụ nữ lựa chọn lui về hậu phương để chăm sóc gia đình, vui vầy bên con cháu thì đảng viên Bùi Thị Túy, thôn Đồng Phú, xã Độc Lập vẫn miệt mài với ao cá, vườn cây... 33 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, bà luôn tâm niệm, là người đảng viên thì phải gương mẫu về mọi mặt. Tham gia phát triển kinh tế không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Với tâm niệm đó, suốt 15 năm qua vợ chồng bà Túy luôn nỗ lực, bền bỉ vượt qua khó khăn để có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Nhìn mô hình VAC kang trang, sạch sẽ được bố trí khoa học, ít ai có thể hình dung được nơi này trước đây là cánh đồng thấp trũng, cấy lúa kém hiệu quả. Khi địa phương có chủ trương quy hoạch vùng chăn nuôi thủy sản với quy mô 50ha, gia đình bà đã mạnh dạn thuê lại hơn 10.000m² diện tích đất chuyển đổi của các hộ trong xã để phát triển chăn nuôi.

Với tư duy năng động, biến nhược điểm thành lợi thế, gia đình bà đã đầu tư đào ao thả cá, trong đó có 1 ao nuôi cá giống và 2 ao cá thương phẩm, thả các loại cá truyền thống như chép, trôi, mè, trắm... Ngoài ra bà Túy còn xây dựng thêm 3 dãy chuồng chăn nuôi gia cầm. Với tinh thần cầu thị, ham học hỏi, tiếp thu các kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bà Túy luôn tuân thủ tuyệt đối quy trình chăm sóc an toàn sinh học, sử dụng men vi sinh để xử lý môi trường ao nuôi định kỳ hàng tháng và sử dụng máy sục khí khi thời tiết nắng nóng, do đó đàn cá phát triển đồng đều, hạn chế tối đa phát sinh dịch

bệnh, bảo đảm sản lượng cho mỗi vụ nuôi thả. Mỗi năm gia đình bà thu hoạch 2 vụ với trên 4 tấn cá, thu lãi gần 150 triệu đồng. Từ năm 2015 bà mạnh dạn đầu tư thêm máy ấp trứng để xuất bán cho thương lái, thu về gần 50 triệu đồng/năm. Bà Túy chia sẻ: Sản xuất nông nghiệp tuy ngày càng, lãi suất không cao bằng các ngành nghề khác nhưng nếu sản xuất với quy mô lớn sẽ cho thu nhập ổn định và bền vững. Là đảng viên, tôi luôn gương mẫu, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn cùng mọi người lan tỏa phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.

Bà Bùi Thị Hương Quyển, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Độc Lập cho biết: Đây là một trong những mô hình chăn nuôi có hiệu quả cao của địa phương, được chị em trong hội coi đó là mô hình mẫu để học tập. Không chỉ làm kinh tế giỏi, đảng viên Bùi Thị Túy còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương và của hội.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Hưng Hà có 59 tổ chức cơ sở đảng với 13.418 đảng viên, sinh hoạt tại 481

THANH THÚY



Mỗi năm, mô hình của đảng viên Bùi Thị Túy (người bên phải), xã Độc Lập cho thu lãi gần 200 triệu đồng.

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH SÔI NỔI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET TÌM HIỂU "80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM"

Ngay sau khi phát động, cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Với các chiến sĩ biên phòng, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nên 100% cán bộ, chiến sĩ đều tích cực tham gia.



Cán bộ, chiến sĩ Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa Lân tích cực tham gia cuộc thi.

Những ngày qua, Phòng Hồ Chí Minh của Đồn Biên phòng Cửa Lân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh là điểm đến của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tìm thêm tài liệu cùng nhau thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam". Đại úy Vũ Phương Thảo, Đội phó Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa Lân có mặt để sưu tầm thêm tài liệu và làm bài thi. Anh tâm sự: Ngay sau khi tỉnh phát động cuộc thi, được sự quan tâm của chỉ huy đơn vị cùng nhân thức của bản thân, tôi đã tích cực tham gia, đồng thời phối hợp cùng các đồng chí trong Đội tích cực hướng dẫn mọi người cùng tham gia.

Với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, việc tham gia dự thi gặp khó khăn hơn do thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển, sóng điện thoại không ổn định. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm ai cũng hào hứng tham gia cuộc thi. Thiếu tá Bùi Văn Hiến, thuyền phó tàu 13.01.11 cho biết: Trước khi tham gia cuộc thi tôi đã tìm hiểu rất kỹ các câu hỏi, kết cấu của bài thi. Khó khăn nhất với chúng tôi đó là mạng internet không ổn định, bên cạnh đó phải thường xuyên làm nhiệm vụ trong điều kiện sóng to, gió lớn, việc khai thác thông tin có lúc hạn chế. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người lính quân

hàm xanh, tất cả cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều tham gia. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu thêm về văn hóa dân tộc Việt Nam và nét đặc trưng của văn hóa Thái Bình.

Đảng bộ BĐBP tỉnh hiện có trên 300 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam", Đảng ủy BĐBP tỉnh đã phát động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi; yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình theo dõi trực tiếp lễ phát động cuộc thi trên truyền hình

trực tuyến Báo Thái Bình điện tử và các nền tảng số; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, cách thức tham gia cuộc thi. Đại tá Phạm Quang Huỳnh, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" bằng hình thức trắc nghiệm trên internet tôi thấy rất thuận tiện và phù hợp với xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0. Với cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tuy có khó khăn do số chiến sĩ tham gia nghĩa vụ không được dùng điện thoại song số đó không nhiều, các đơn vị đã có phương án giải quyết như tổ chức thi trên máy tính tại phòng đọc của đơn vị... Số còn lại đa số đều có điện thoại thông minh nên mọi người có thể tham gia dự thi mọi lúc, mọi nơi.

Cuộc thi tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" giai đoạn 1 đã kết thúc, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đang hào hứng thi đợt 2, phấn đấu số lượt tham gia nhiều hơn. Qua cuộc thi, mỗi cán bộ, đảng viên BĐBP tỉnh có thêm cơ hội hiểu thêm về nền văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa Thái Bình nói riêng, thể hiện tinh cảm sâu sắc đối với đất nước, quê hương.

HỢP KHÁNH (BĐBP Thái Bình)

PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM Ở TRẺ TRÁNH TÂM LÝ CHỦ QUAN, LƠ LÀ

tiết của học sinh mắc bệnh; phun khử khuẩn; thường xuyên cập nhật tình hình học sinh nghỉ ốm, báo cáo kịp thời để khám, phân loại ca bệnh. Học sinh lớp có ca mắc thủy đậu đeo khẩu trang, hạn chế đối chỗ ngồi, nếu học sinh bị ốm cho nghỉ học đến khi không còn triệu chứng mới đi học trở lại... Trạm Y tế xã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; phân công cán bộ hỗ trợ nhà trường phòng, chống dịch; tuyên truyền và hướng dẫn xử lý môi trường cho đến khi không còn ca mắc mới...

Hiện nay, dịch Covid-19 được kiểm soát, trẻ lơ là thói quen đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, không rửa tay bằng xà phòng, khử khuẩn thường xuyên. Bên cạnh đó, sự giao mùa từ xuân sang hè, thời tiết mưa nắng thất thường, có lúc nồm ẩm khiến các loại virus, vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm phát triển, trong khi đó sức đề kháng yếu nên trẻ có nguy cơ mắc bệnh cao. Bệnh viện Nhi Thái Bình đã tiếp nhận

nhiều trẻ mắc bệnh truyền nhiễm đến khám, điều trị. Bác sĩ Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Mỗi ngày Khoa khám từ 300 - 400 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm khoảng 30%. Các bệnh chủ yếu là cúm A, virus hợp bào hô hấp, tay chân miệng và thỉnh thoảng có ca sốt xuất huyết... So với mọi năm, năm nay có nhiều trường hợp nặng hơn, có ca cúm A, tay chân miệng đã phải thở máy. Một số trường hợp mắc tay chân miệng không điển hình chỉ có triệu chứng sốt nhưng sau đó diễn biến nặng, nhanh có di chứng đến nơi đông người, mua thuốc điều trị tại nhà mà chưa có chỉ dẫn của bác sĩ nên đến bệnh viện đã ở giai đoạn muộn, bệnh nặng.

Không chỉ thời điểm giao mùa, mùa hè cũng là thời điểm của nhiều bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, viêm não, tay chân miệng... Bác sĩ Bùi Minh Tuấn, Phó Trưởng khoa Sức khỏe môi trường, Y tế

trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo: Để phòng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, các gia đình cần bảo đảm dinh dưỡng, nâng cao thể lực, sức đề kháng cho trẻ; hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; vệ sinh nhà cửa, lau rửa sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, vật dụng học tập; cho trẻ tiêm vắc-xin phòng bệnh. Nếu trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, gia đình cần cho trẻ đến các cơ sở y tế để chẩn đoán, điều trị kịp thời. Cùng với gia đình, các trường học cần thường xuyên vệ sinh trường lớp; phối hợp với gia đình phòng bệnh. Lực lượng y tế trường học cần thường xuyên cập nhật tình hình phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; thông tin ngay cho y tế cơ sở khi có học sinh mắc bệnh. Khi trẻ bị ốm, giáo viên cần tìm hiểu xem trẻ mắc bệnh gì, nếu là bệnh truyền nhiễm cần báo cáo y tế xử lý kịp thời, tránh để lây lan, bùng phát.

HOANG LANH



Cán bộ y tế giám sát bệnh thủy đậu tại Trường Tiểu học và THCS Xuân Hòa (Vũ Thư).